



หลายคนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาล
แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ไม่มี
งานทำ **เพราะเหตุใด....**



ลองตอบคำถามด้านล่างนี้ดูก่อนสิคะ แล้วจะได้รู้คำตอบว่า ทำไมหลาย ๆ คน ถึงไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงทำไม? คุณควรพิจารณา **“โรงเรียนสุทธารักษ์บริบาล”** ในการศึกษาต่อเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

คุณสนใจเรียน “หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล” เพราะเหตุใด?

ตอบ : เพราะต้องการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษา โดยสามารถนำความรู้และความสามารถไปประกอบวิชาชีพเพื่อให้มีรายได้สำหรับการดำรงชีพ สำหรับการยังชีพของตนเองและบุคคลในครอบครัว **ใช่หรือไม่?**

คุณใช้เหตุผลใดประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล”

ตอบ : เลือกเพราะโรงเรียนมีขนาดใหญ่ มีการโฆษณาตามหน้าหนังสือบันเทิง และมีการเช่าสถานที่ในการเปิดรับสมัครอย่างหรูหราเพื่อเข้าเรียน เช่น โรงแรมดังในตัวจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาสมัครเรียน เพราะคุณคิดว่าหากมีจำนวนผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก จะทำให้คุณมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนหลายคนจะได้ไม่เหงาเวลานั่งเรียน **ใช่หรือไม่?**

โรงเรียนสอนหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” ที่คุณได้สมัครเรียนไปนั้น อยากถามว่าคุณมีโอกาสได้สอบถามกับทางโรงเรียนหรือไม่ว่า คุณจะมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนจำนวนเท่าไร?

ตอบ : สิ่งที่คุณจะถามคือ “รุ่นนี้มีคนสมัครเรียนเยอะไหม” แล้วถ้าได้รับคำตอบว่ามีเยอะซึ่งนั่นจะทำให้คุณรู้สึกดีตื่นเต้นและดีใจที่จะได้มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน แต่คุณอาจไม่มีโอกาสได้ทราบหรือกว่านักเรียนที่เปิดรับสมัครเข้าไปเรียนต่อห้องนั้นมีจำนวนมากขนาดไหน คุณจะให้ความสนใจกับจำนวนคนที่มากเพราะคิดว่าดีแน่นอน **ใช่หรือไม่?**

คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อครั้งหนึ่งคุณเคยเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งคุณมีเพื่อนร่วมห้องเรียนมีจำนวนมากตั้งแต่ 60 – 150 คน แล้วคุณต้องนั่งเรียนอยู่แถวหลัง ๆ ของชั้นเรียน คุณเคยเข้าใจเนื้อหาและบทเรียนที่อาจารย์ของคุณบรรยายหรือไม่?

ตอบ : ถ้าหากเพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่พูดคุยกัน และทุกคนตั้งใจเรียนโดยให้ความสนใจกับสิ่งที่อาจารย์กำลังบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียนก็น่าจะเรียนรู้เรื่องดี ว่าแต่ถ้าจำนวนเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าอาจารย์คงจะดูแลเอาใจใส่เรื่องการเรียนได้ไม่ทั่วถึง **ใช่หรือไม่?**



โรงเรียนบริบาลขนาดใหญ่

VS



โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล

คุณคิดหรือไม่ว่าถ้าคุณต้องเรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นห้องละ 60 ชั้นไป ซึ่งมีทั้งที่ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีงานทำ และเพื่อนที่เรียนๆ เล่นๆ เต็มๆ ก็จบ คุณคิดว่าคุณน่าจะยังเรียนรู้เรื่องได้อยู่หรือไม่?

คำตอบ : โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลขนาดใหญ่หลายๆ แห่ง เปิดสอนโดยกำหนดจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 60 – 100 คนขึ้นไป เพราะห้องเรียนที่มีจำนวนผู้เรียนมากจะทำให้มีต้นทุนอัตราค่าจ้างสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาถูกลงอย่างมาก ซึ่งเน้นเรื่องปริมาณ มากกว่าคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน อย่างนี้แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะได้รับความรู้เต็มที่ หรืออาจารย์จะดูแลการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง สำหรับเพื่อนๆ ที่นั่งอยู่ด้านหลังก็ได้แต่มองจอโปรเจคเตอร์และคงไม่มีโอกาสได้ถามอะไรหากมีข้อสงสัย หรือไม่อย่างนั้นค่อยไปเรียนรู้ตอนฝึกงานโน่นแหละค่ะ เพราะเคยได้ยินมาจากปากพี่พยาบาลหลายๆ ท่านนะคะว่านักเรียนของโรงเรียนบริบาลใหญ่ๆ บางคนแค่เรื่องการวัดความดันโลหิตยังทำไม่เป็น หรือไม่มีความชำนาญ เชื่อไหมคะว่าคนที่ผ่านการเรียนจากโรงเรียนบริบาลขนาดใหญ่บางคนไม่เคยแม้กระทั่งได้ทดลองใช้เครื่องวัดความดันเลยคะ เพิ่งได้มีโอกาสได้สัมผัสและใช้งานจริงๆ ก็ตอนฝึกงานนั่นแหละคะ ถ้ามองว่าสถานประกอบการต้องการคนที่มีความรู้เบื้องต้นด้านการพยาบาล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์และพยาบาลในการบริการทางการแพทย์แก่คนไข้ หรือว่าต้องมาสอนกันใหม่ทั้งหมดซึ่งกลายเป็นว่าเราต้องไปเป็นภาระให้พี่ๆ พยาบาลต้องสอนงานการใช้งานอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งๆ ที่เราน่าจะได้เรียนรู้จากโรงเรียนมาแล้ว แบบนี้คุณก็จะเสียค่าใช้จ่ายแพงๆ ไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ทำไมคะ แต่ที่โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล เราจำกัดผู้เข้าเรียนไม่เกิน 30 คน / รุ่น เพราะเราเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่ การติดตามผลการฝึกงาน และที่สำคัญที่สุดคือ การรับประกันการมีงานทำ หลังจบหลักสูตร

คุณได้สอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียนที่โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลขนาดใหญ่ลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไว้อย่างละเอียดหรือไม่?

คำตอบ : ส่วนมากจะบอกเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กระทรวงศึกษาอนุญาตให้เรียกเก็บ แต่ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่มีการบอกแจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อเข้าไปเรียนจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายบานปลายสูงมากบางแห่งเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 75,000 บาท เหตุนี้เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่จะทุ่มงบประมาณสำหรับการโฆษณาตามหน้าหนังสือบันเทิงที่มีอัตราค่าโฆษณาต่อหน้าสูงถึง และมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นให้แก่ฝ่ายแนะแนวที่ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมในต่างจังหวัด ค่าเช่าสถานที่ของโรงเรียนในตัวจังหวัดเพื่อดึงดูดนักเรียนมาสมัคร (ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนที่สูงจากคุณนั่นแหละคะ) สุดท้ายหากไม่สามารถจ่ายได้ครบก็ต้องหมดสิทธิ์ได้ฝึกงานและต้องออกกลางคัน หรือไม่ก็ต้องไปยื่นกู้กับสถาบันการเงิน ผู้ปกครองบางรายกลัวบุตรหลานเรียนไม่จบต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง แล้วแบบนี้จะคุ้มเท่ากับที่เราลงทุนมาเรียนใหม่คะ แต่ที่โรงเรียนสุธารักษ์บริบาลคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้หน้าเว็บไซต์ของทางโรงเรียน และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนคะ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจว่าค่าใช้จ่ายไม่มีบานปลายอย่างแน่นอนคะ

ถ้าคุณต้องออกฝึกงาน แล้วต้องมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนไปฝึกที่เดียวกับคุณ เพราะโรงเรียนส่งไปที่ละ 10 – 20 คน ทั้ง ๆ ที่ความรู้ก็ยังไม่แน่นเพราะตอนเรียนในห้องที่เรียนมีจำนวนมากซะเหลือเกิน แต่ก็ช่างเถอะค่อยไปเรียนรู้ในสถานที่ฝึกงานเอา ดีกว่าที่ ๆ เขาก็สอนให้เอง หลายคนมักจะคิดเช่นนั้นใช่หรือไม่?

คำตอบ : คงต้องเป็นแบบนั้น เพราะเรียนเยอะแล้วมันก็ไม่รู้เรื่อง แล้วเราต้องไปแข่งขันกับเพื่อนที่ไปด้วยกันเพื่อให้เขาคัดเลือกเราเข้าทำงาน ไหนจะต้องไปแข่งกับเพื่อนต่างโรงเรียนอีก โอ้ย!! แล้วถ้าความรู้ไม่แน่นแบบเราต้องมาให้พี่เขาสอนใหม่หมด ตกลงเราไปเป็นภาระให้กับพี่พยาบาลหรือเปล่า? เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่นที่เขามีความรู้และทำเป็นมาจากโรงเรียน อยู่แล้วก่อนจะมาฝึกงาน ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณคิดว่ายังมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้บรรจุงานอยู่หรือไม่?

ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นักเรียนทุกคนต้องผ่านกระบวนการสอบวัดประเมินความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนจึงมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง และภายหลังฝึกภาคปฏิบัติแล้วเสร็จหากนักเรียนไม่ประสงค์จะร่วมงานกับสถานประกอบการที่นักเรียนได้การฝึก โรงเรียนจะดำเนินการจัดหางานที่นักเรียนมีความชอบและความถนัดให้ค่ะ

มีโรงเรียนไหนบ้างถ้า การันตีให้คุณว่าคุณมาเรียนกับเขา จะรับรองการจัดหางานให้ทำ 100% โดยมีหนังสือรับรองการจัดหางานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่?

คำตอบ : คิดว่าคงยากนะ เพราะนักเรียนเยอะเหลือเกิน จะให้มาตามหมดยุคใครจบแล้วทำงานที่ไหนบ้างก็คงยาก และที่สำคัญเขาก็ได้ค่าเทอมเราไปหมดแล้วนี่ บทสรุปสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณเองต้องขยันหาสมัครงานเอาโดยไม่มีการแนะนำแหล่งงาน หรือแม้กระทั่งจะไปติดต่อที่ฝ่ายบุคคลยังสถานพยาบาลที่คุณจะไปสมัครงาน ถูกต้องหรือไม่? แต่สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรากล้าการันตีงานให้คุณ เพราะเรารับนักเรียนจำนวนจำกัด มีหนังสือรับรองการจัดหางานเป็นลายลักษณ์อักษร เรียนจบจากเราแล้วทำงานเรายินดีคืนค่าเทอมทันที (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด)

ถ้าคุณได้ลองตอบคำถาม ที่ผ่านมาทั้ง 8 ข้อหมดแล้ว คุณยังคงคิดว่า你会เลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีขนาดใหญ่ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่ารับรุ่นละ 200 – 300 คน แล้วคุณคิดว่าคุณยังจะได้ทำงานตามที่โฆษณาชวนเชื่ออยู่หรือไม่?

คำตอบ : ก็คงแล้วแต่บุญแต่กรรม แล้วแต่โชคชะตาของของแต่ละคน หรือถ้ามีเส้นสายที่จะสามารถเข้าทำงานได้ แต่เอ๊ะ! ถ้าเวลาเราเรียนขยันตื่นเช้าหน่อย แล้วรีบเข้าห้องเรียน พยายามแย่งนั่งเก้าอี้แถวหน้า ๆ ให้ได้ก็ยังมีโอกาสได้ความรู้ที่เต็มทีและคงมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำงานบ้างล่ะนะ (หรือเปล่า? ลองไปคิดดูละกัน)

ทำไมคุณไม่ลองพิจารณาเลือกโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลที่มีขนาดเล็กและจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อที่คุณจะได้รับความรู้เต็มที่และเวลาเรียนภาคปฏิบัติคุณก็จะมีเวลาปฏิบัติได้เยอะขึ้น มีโอกาสได้สอบถามตัวต่อตัวกับอาจารย์พยาบาลผู้สอนได้มากขึ้น คุณก็จะเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นจริงหรือไม่?

คำตอบ : จริงด้วย! บางทีเราก็กังวลคิดข้อนี้ไปเลย คิดแต่ว่าโรงเรียนต้องใหญ่โตให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยเลยยิ่งดี ลืมไปว่าจุดมุ่งหมายหลักของการมาเรียนหลักสูตรนี้คือ "เรียนแล้วต้องได้ทำงาน" การเรียนการสอนก็ต้องทั่วถึง และเรามักจะลืมไปว่าเราใช้เวลากับการเรียนหรืออยู่ที่โรงเรียนแค่ 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนยังไปทุกโรงเรียนก็ใช้หลักสูตรเดียวกันจากกระทรวง ศึกษาธิการ แต่จะแตกต่างกันที่วิธีการสอน และการดูแลเอาใจใส่รวมถึงการติดตามผลของนักเรียนก็เท่านั้นเอง



ถ้าอยากได้ความรู้ที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล และมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าบรรจุงานจะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ : ก็ลองมองหาโรงเรียนการบริบาลที่มีขนาดเล็กลงมา จำกัดจำนวนคนเรียน สอบถามวิธีการสอน สอบถามและติดตามประวัติการทำงานของคนที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว ซึ่งบางครั้งโรงเรียนเหล่านี้อาจจะไม่ได้หรูหราแต่คุณสามารถจับต้องได้จริง ทั้งรูปแบบวิธีการสอน อุปกรณ์ที่สามารถหยิบใช้และฝึกปฏิบัติ คุณอย่ามองแต่ภาพลักษณ์ภายนอก ควรจะกะเทาะเปลือกดูเนื้อในก่อน หรือโรงเรียนไหนที่คุณมีโอกาสได้พูดคุยและสัมผัสกับเจ้าของด้วยแล้ว อันนี้บอกเลยว่ามั่นใจได้เพราะเขาเป็นทั้งผู้บริหารและเจ้าของโรงเรียน ยิ่งไงเขาก็ต้องทำอย่างที่เขาได้รับปากกับคุณไว้แน่นอน ซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่คุณมีปัญหาต่างๆ คุณไม่สามารถเข้าถึงผู้บริหารของโรงเรียนนั้นได้เลย แล้วยิ่งถ้ามีหนังสือรับรองการจัดหางานออกโดยโรงเรียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแล้วยิ่งมั่นใจได้เลยว่ายิ่งๆ โรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบจัดหางานให้คุณแน่นอน

ลองเปลี่ยนมุมมองความคิดเรื่องโรงเรียนบริบาลของคุณใหม่ เพราะการตัดสินใจอันชาญฉลาดของคุณในครั้งนี้ จะส่งผลไปยังอนาคตของคุณในวันข้างหน้า ถ้าคุณมีโอกาสได้รับความรู้เต็มที่ โอกาสที่คุณจะได้ทำงานแบบ 100% ก็จะเกิดขึ้นแน่นอน แต่อย่าได้ลืมส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ความตั้งใจจริง ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความอ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งเหล่านี้จะประกอบกันเป็นบันไดสู่ความสำเร็จและจะเพิ่มโอกาสให้คุณได้ ร่วมงานกับสถานประกอบการที่คุณไปฝึกงานมากขึ้นอย่างแน่นอน

ด้วยความปรารถนาดีจาก : โรงเรียนสุรารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

"เลิศล้ำวิชาการ สร้างคน สร้างงาน บนพื้นฐานความพอเพียง"